
 

 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
                    เรื่อง  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

---------------------------------------------- 
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เหล่าสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในการประชุมครั้งนี้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมเหล่า จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๖            
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖7 
 
 
 

 
      (นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2566 

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

 
ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสมบรูณ์ แก้วเก็บค า ประธานสภา อบต.เหล่า สมบรูณ์ แก้วเก็บค า 
2 นายอุเทน ลาสุนนท์ รองประธานสภา อบต.เหล่า อุเทน ลาสุนนท์ 
3 นายสมศรี หลักเชียงยืน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 สมศรี หลักเชียงยืน 
4 นายวีระชัย นามโยธา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 2 วีระชัย นามโยธา 
5 นางอินทร์แปลง ภักดียา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 อินทร์แปลง ภักดียา 
6 นายเกียรติยศ  เดยะดี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 เกียรติยศ  เดยะดี 
7 นายสมัย ทับสอน สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 สมัย ทับสอน 
8 นายค าตา ทินคาม สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 ค าตา ทินคาม 
9 นางหอมหวน พาพินิจ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 หอมหวน พาพินิจ 

10 นายสมชาย สีฟุยเดช สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 สมชาย สีฟุยเดช 
11 นางสาวรุ่งทิวา นามโยธา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 รุ่งทิวา นามโยธา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร นายก อบต.เหล่า พัด เถื่อนมิ่งมาตร 
2 นายจอม   สิงห์จันดา รองนายก อบต.เหล่า จอม สิงห์จันดา 
3 นายทยากร ศรีนูเดช รองนายก อบต.เหล่า ทยากร ศรีนูเดช 
4 นายจันทร์ ขาลถม เลขานุการนายก อบต.เหล่า จันทร์ ขาลถม 
5 นายสุภาพ สีแก้วนิตย์ ปลัด อบต.เหล่า สุภาพ สีแก้วนิตย์ 
6 นางรัชนีกร ศิริมูล ผู้อ านวยการกองช่าง รัชนีกร ศิริมูล 
7 นายวิเชียร มุลตะกร หัวหน้าส านักปลัด วิเชียร มุลตะกร 
8 นางนลพรรณ งามฉมัง ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม นลพรรณ งามฉมัง 
9 นางสาวรุ่งฤดี เพชรกอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ รุ่งฤดี เพชรกอง 

10 นางสรญา ดวงธิสาร นักวิชาการสาธารณสุข สรญา ดวงธิสาร 
11 นางสาวเพ็ญศรี บัวมาศ นักวิชาการเกษตร เพ็ญศรี บัวมาศ 
12 นายอนุสรณ์ รักษาศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน อนุสรณ์ รักษาศรี 
13 นายเพทาย จินารักษ์ นักวิชาการศึกษา เพทาย จินารักษ์ 
14 นางนิตยา พิมพ์ชารี นักวิชาการเงินและบัญชี นิตยา พิมพ์ชารี 



 

 

15 จ่าสิบเอกสมชาย พรมสวัสดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ สมชาย พรมสวัสดิ์ 
16 นางค าปิว เพียรแก้ว หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค าปิว เพียรแก้ว 
17 นายหนูกร ทินแย่ง ก านันต าบลเหล่า หนูกร ทินแย่ง 
18 นายชูศักดิ์ วงชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ชูศักดิ์ วงชารี 
19 นายศักดิ์ดา นามโยธา ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลเหล่า ศักดิ์ดา นามโยธา 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภาฯ        

เลขานุการสภาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่มาลงชื่อในการประชุมสภาและ
ประธานสภาตรวจดูสมาชิกสภาที่เข้าที่ประชุมสภาเมื่อครบองค์ประชุมแล้วการ
ประชุมตามระเบียบวาระ 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชา         
พระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภา ขอเรียนเชิญครับ 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ            

        บัดนี้ ถึงก าหนดระยะเวลา เริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2566 ที่ประชุมก าหนด 15 วัน ตั้งแต่
วันที่ 1 – 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่า อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
        ดังนั้นข้าพเจ้า นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่า ขอเปิดการประชุมสภาฯ ณ บัดนี้ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ            

การรับโอน การโอน การย้าย พนักงานส่วนต าบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
และข้าราชการประเภทอ่ืน ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566   
ได้มีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมหาสารคาม เห็นชอบให้นายอภิศักดิ์ พิชัย ต าแหน่ง นิติกร โอนย้ายไป 
ด ารงต าแหน่ง นิติกร ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 

  
ทีป่ระชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 2        เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ
ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาฯและได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯไปแล้วนั้น 



 

 

ขอให้ท่านได้ตรวจดูว่าจะมีการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ในเมื่อที่ประชุมสภาฯไม่มีการแก้ไขถ้อยค า ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งนี ้

  
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุม    จ านวน  10  เสียง 

ไม่รับรองการประชุม   จ านวน  –  เสียง 
งดออกเสียง             จ านวน  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 

  
ระเบียบวาระท่ี 3       เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

 3.1 การพิจารณาโอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕67  
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ขอเรียนเชิญท่าน นายกอบต.เหล่า ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาครับ 

  
นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร 
นายก อบต.เหล่า 

เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมนายพัด เถื่อนมิ่งมาตร นายก อบต.เหล่า        
ขออนุมัตโิอนงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
๒๕67 เพ่ือตั่งจ่ายรายการใหม่ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 

1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จ านวน 1 ตู้ งบประมาณ 6,000 บาท   
    (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
2. ชั้นเก็บเอกสาร 20 ช่อง  จ านวน 1 ตัว  งบประมาณ 5,000 บาท  

  
นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์ 
เลขานุการสภา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2และ 3) พ.ศ. 2543   
หมวดที่ ๔ ในการโอนและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ  เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิน่  

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า    
ประธานสภาฯ 

เรื่ อง การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายรายการใหม่  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕67 มีสมาชิกผู้ใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
หากไม่ มีก็ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาโอนงบประมาณฯ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕67 

  



 

 

  
มติที่ประชุม    -เห็นชอบ       จ านวน  10 เสียง 

-ไม่เห็นชอบ    จ านวน  -    เสียง 
-งดออกเสียง   จ านวน  1   เสียง (ประธานสภา) 

  
 
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ     

3.2 ขอความเห็นชอบขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณะประโยชน์  
รายละเอียดขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงเพ่ือให้สภาพิจารณาเชิญครับ 
 

  
นายพัด  เถื่อนมิ่งมาตร 
นายก อบต.เหล่า 

เรียน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์   
เ พ่ื อ ก่ อ ส ร้ า ง / ป รั บ ป รุ ง  ซ่ อ มแ ซม ถน น  แห ล่ ง กั ก เ ก็ บน้ า  ห รื อ สิ่ ง
สาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ในการด าเนินโครงการซ่อมแซม
ถนนยกร่องพูนดิน บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 บริเวณทางล าเลียงเส้นโกสุมพิสัย – โสก
ขุ่น ถึงไร่นางจิรวดี กาดกอง ระยะทางยาว 425 เมตร ความกว้างผิวจราจร 6 
เมตร ยกร่องดินถมสูง 1 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2 ,550 ลบ.ม.
งบประมาณ 2,388,300 บาท โดยจะท าการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ กรณีดังกล่าวเป็นการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการอนุญาตแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

           อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน
สภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตาม
กฎหมายที่ดิน พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน    
พ.ศ.2543 
        เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบและเพ่ือให้ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอเสนอรายละเอียดการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
(รายละเอียดโครงการแนบท้าย) 

  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมอีกหรือไม่ครับ ก็คงพอสมควรแล้วกระผมขอมติที่
ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
จ านวน 1 โครงการ กระผมขอมติที่ประชุมครับ 

  
มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ      จ านวน  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   จ านวน –    เสียง 
งดออกเสียง  จ านวน 1    เสียง (ประธานสภา) 

  



 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

4.๑ รายงานการรับ – จ่าย เงินงบประมาณประจ าปี 2566 
สถานะทางการเงินการคลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 โดยรายละเอียดขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองคลังได้รายงานต่อที่ประชุมสภา 

  
นางนิตยา  พิมพ์ชารี 
นักวิชาการเงินและบัญชี                       

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางนิตยา  
พิมพ์ชารี นักวิชาการเงินและบัญชี ขอรายงานรับจริงตามงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 (เดือน ตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566)  
ข้อมูล ณ วันที่  6 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดดังนี้ 

 รายได้ (เงินงบประมาณ)  32,845,420.40  บาท 
ค่าใช้จ่าย (เงินงบประมาณ)  31,178,413.51  บาท 
ผลต่างการด าเนินงาน  1,667,006.89  บาท 
เงินสะสม 15%                     250,051.03    บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม            1,416,955.86 บาท  

  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รายงานสถานะเงินการคลังของ อบต. เหล่า 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ต่อที่ประชุมสภาได้รับทราบแล้ว ต่อไปขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ ท่านที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 เมื่อปรากฏว่า ไม่มี สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมถือว่าที่ประชุมได้รับทราบสถานะเงินการคลังของ อบต. เหล่า ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖6  แล้ว 

  
ที่ประชุม     -รับทราบ- 
  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 กองช่าง 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้ชี้แจง 

  
นางรัชนีกร  ศิริมูล  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางรัชนีกร 
ศิริมูล ผู้อ านวยการกองช่าง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ดังนี้  
 

 ที ่ โครงการ งบประมาณ 
1 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านแท่น ม.1      57,000  
2 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเขวา ม.8      66,000  
3 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเขวา ม.8     60,000  
4 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองหาด ม.6      72,000  
5 โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านแท่นนคร ม.11 99,000  
6 โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านแท่น ม.1  99,000  
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแคน ม.4  110,000  



 

 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าตัวยูฝาปิด บ้านหนอง
แคนพัฒนา ม.10 

  99,000  

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองแคนพัฒนา  
ม.10 

  38,000  

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนหนองคู  
ม.7 

 142,000  

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านยางสินไชย ม.3   280,000  
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่า ม.2    94,000  
13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านเหล่า ม.2      61,000  
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหาด ม.6     95,000  
15 โครงการปรับปรุงถนน คสถ. บ้านยางสินไชย ม.3    54,000  
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางสินไชย ม.3     96,000  
17 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนตูม ม.5    123,000  
18 โครงการวางท่อระบายน ้า บ้านดอนตูม ม.5     82,000  
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขวา ม.8      94,000  
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขวาบึงกุย ม.9     132,000  
21 โครงการซ่อมแซมพื นผนังฝาย บ้านยางสินไชย ม.3     103,000  
22 โครงการซ่อมแซมล้าห้วยยาง บ้านแท่นนคร ม.11     26,900  
23 โครงการซ่อมแซมล้าห้วยแท่น บ้านเขวาบึงกุย ม.9      67,000  
24 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านแท่นนคร ม.11      27,000  
25 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนตูม ม.5      50,700  
26 โครงการซ่อมแซมล้าห้วยแท่น บ้านยางสินไชย ม.3      63,000  
27 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านยางสินไชย ม.3      14,500  
28 โครงการซ่อมแซมล้าห้วย บ้านหนองแคนพัฒนา ม.10      45,200  
29 โครงการซ่อมแซมคันทางล้าห้วย บ้านเหล่า ม.2      23,000  
30 โครงการซ่อมแซมอัลฟิลล์ บ้านดอนตูม ม.5      24,500  
31 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองแคน ม.4     27,000  
32 โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านแท่นนคร ม.11     150,000  
33 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านยางสินไชย ม.3      58,300  
34 โครงการวางท่อระบายน ้า บ้านแท่น ม.1      12,900  
35 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้า ม.3 ม.8      17,200  
36 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองแคน ม.4      36,600  
37 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเขวา ม.8      12,200  
38 โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเขวา ม.8      56,700  
39 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโนนหนองดู ม.7      19,600  
40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านยางสินไชย ม.3 หนังสือค ้า

ประกัน 

41 โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก บ้านหนองแคน
พัฒนา ม. 10 

    23,500  



 

 

42 โครงการลงหินไหล่ทางถนนคอนกรีต บ้านดอนตูม ม.5     19,400  
43 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านแท่นนคร ม.1 1      55,300  
44 โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านหนองหาด  

ม.6 
    11,300  

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่า ม.2      24,700   
  

       *ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของกองช่างในปีงบประมาณ 
2566 ที่ผ่านมา คะ 

  

ที่ประชุม     -รับทราบ- 

  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 10.30 น. ก็ขอพักเบรก 
สัก 15 นาที และหลังจากพักเบรคเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กลับเข้า
มาที่ห้องประชุมเวลา 10.45 น. เพ่ือประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่เหลือต่อไป 
 

หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบองค์ประชุม ประธานสภาเป็นประธาน
ในที่ประชุมด าเนินการประชุมต่อ 

  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕66          
กองสวัสดิการสังคม ขอเชิญผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ชี้แจง 

  
นางนลพรรณ งานฉมัง  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน            
นางนลพรรณ งานฉมัง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  

  
 งานตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2566 

     1. โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนต าบลเหล่า งบประมาณ 19,950 
บาท 
     2. โครงการวันผู้สูงอายุ งบประมาณ 47,200 บาท 
     3. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน งบประมาณ 
22,000 บาท 
     4. โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 768 ราย ช่วยเหลือคน
พิการ จ านวน 143 ราย และผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 5 ราย 
 

 งานเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนจาก พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม 
     1. โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้
เหมาะสม ปลอดภัย จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท 
 



 

 

     2. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ จ านวน 3 หลัง
งบประมาณ 120,000 บาท  
 

เงินอุดหนุนจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
     1. โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเปราะบาง จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ 15,000 บาท 
 

เงินอุดหนุนจากอ าเภอโกสุมพิสัย 
     1. โครงการปันสุขซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ตกเกณฑ์ จปฐ. งบประมาณ 
20,000 บาท 
 

เงินอุดหนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม 
     1. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ป่วยเรื้องรัง จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
30,000 บาท 
 

     *ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมใน
ปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา คะ 

  
ที่ประชุม     -รับทราบ- 
  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ส านักปลัด 
งานสาธารณสุข ขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ชี้แจง 

  
นางสรญา  ดวงธิสาร  
นักวิชาการสาธารณสุข 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน            
นางสรญา  ดวงธิสาร นักวิชาการสาธารณสุข ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  
 

 เงินสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช 
1.สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชนหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ จัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ 
2.สนับสนุนเป็นค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้แก่ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
 

กองทุน สปสช ที่สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
-ในปีงบประมาณ 2566 ได้รับการจัดสรร จ านวนเงิน 149,715 บาท 
-อบต.สมทบ 40%  จ านวนเงิน 72,000 บาท 
 
 

     *ทั้ งหมดนี้ก็ เป็นรายงานผลการปฏิบัติ งานของ งานสาธารณสุขใน
ปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา คะ 

  
ที่ประชุม     -รับทราบ- 



 

 

นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ส านักปลัด 
งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญนักวิชาการศึกษา เป็นผู้
ชี้แจง 

  
นายเพทาย  จินารักษ์ 
นักวิชาการศึกษา 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเพทาย    
จินารักษ์ นักวิชาการศึกษา ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ดังนี้  
 

 งานตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2566 
1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บึงกุย บ้านดอนตูม อ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม งบประมาณ 40,000 บาท 
2. โครงการวันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอ า เภอโกสุมพิสัย 
งบประมาณ 41,500 บาท 
3. โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 20,000 บาท 
4. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด "สะดืออิสาน
เกมส์" งบประมาณ 200,000 บาท 
5. โครงการงานบุญประเพณีทรงน้ าองค์พระแท่นและบุญบั้งไฟ ณ ดอนพระ
แท่น งบประมาณ 70,000 บาท 
6. โครงการงานบุญประเพณีการก่อเจดีย์ทราย งบประมาณ 30,000 บาท 
 

     *ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของงานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ครับ 

  
ที่ประชุม     รับทราบ 
  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

4.6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ส านักปลัด 
งานส่งเสริมการเกษตร  ขอเชิญนักวิชาการเกษตร เป็นผู้ชี้แจง 

  
นางสาวเพ็ญศรี  บัวมาศ 
นักวิชาการเกษตร 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน            
นางสาวเพ็ญศรี  บัวมาศ นักวิชาการเกษตร ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  
 

งานตามข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2566 
     1. โครงการแปลงนาอินทรีย์ งบประมาณ 8,125 บาท 
         -กิจกรรมปลูกผักอินทรีย์  
         -กิจกรรมลงแขกเก่ียวข้าว  
     2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ 3,250 บาท  
     3. โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ งบประมาณ 
4,000 บาท ณ สถานที่ดังนี้  
       จุดที่1) ณ บริเวณล าห้วยแท่น (ใกล้กับวัดบ้านยางสินไชย) 
       จุดที2่) ณ บริเวณถนนดินทางข้ึนบึงกุย 



 

 

     4. โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า งบประมาณ 22,500 
บาท 
 

       *ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมการเกษตร    
ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา คะ 

  
ที่ประชุม     รับทราบ 
  
นายสมบูรณ์ แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

4.7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ส านักปลัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเหล่า ขอเชิญหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเหล่า 
เป็นผู้ชี้แจง 

  
นางค าปิว เพียรแก้ว 
หัวหน้าศูนย์ฯ 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน            
นางค าปิว เพียรแก้ว หัวหน้าศูนย์ฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้  

 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาฯ 
 จ านวน หน่วย รวม หมายเหตุ 
-ค่ารายหัว  58  42,108  
-ค่าพัฒนาผู้เรียน 27 438 11,826 คงเหลือ 2,376 

-ค่าอุปกรณ์การเรียน 27 290 7,830  
-ค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน 27 290 7,830  
-ค่ารายหัว  27 325 8,775   

  
 2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษาฯ 

 จ านวน หน่วย จ านวนวัน รวม 
-ค่าอาหารกลางวัน 58 27 260 323,496 
-ค่าอาหารเสริมนม 58 7.37 260 86,305.5  

  
ที่ประชุม     รับทราบ 
  

(พักการประชุมเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.) 
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว จะได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป  

  
ระเบียบวาระท่ี 5          เรื่องอ่ืน ๆ 

 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  

  



 

 

นายหนูกร ทินแย่ง 
ก านันต าบลเหล่า 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายหนูกร      
ทินแย่ง ก านันต าบลเหล่า ตามที่ได้เข้าประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 
ก านัน อ าเภอโกสุมพิสัย ที่ผ่านมา นายอ าเภอได้แจ้งนโยบายกรมการปกครอง
ได้ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมกรรมการต าบล (กต.) ขึ้นทุ กต าบล        
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการจัดลักษณะเวทีประชาคมสัญจร ไปแต่ละ
หมู่บ้าน เพ่ือกระจายข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้ประชากรในพ้ืนที่ได้ทราบ 
พร้อมนี้ได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้น าเสนอ หรือสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิด
ในชุมชน เพ่ือน าสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน และความเป็นจริงตามบริบทชุมชน 

  
ที่ประชุม     รับทราบ 
  
นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  

  
นายชูศักดิ์ วงชารี 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายชูศักดิ์   
วงชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 แจ้งการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
เหล่า ประจ าปีงบประมาณ 2566 

      กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเหล่า ได้ท าหนังสือถึงผู้น าท้องที่ ให้
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจและสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนเพ่ิมขึ้นท าให้มีสมาชิกกองทุนฯ  ณ  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566        
มีจ านวน 910 คน และคาดว่าผลการด าเนินงานของกองทุนจะมีสมาชิกเพ่ิม
มากขึ้น   
-งบประมาณ/เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล เหล่า  จ านวน  
100,000  บาท  
-งบประมาณท่ีใช้ไป เงินจ่ายสวัสดิการสมาชิก เสียชีวิตจ านวน 27 คน 

  
ที่ประชุม     รับทราบ 

 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  

  
นายศักดิ์ดา นามโยธา 
ประธานสภาองค์กรชุมชนฯ 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายศักดิ์ดา 
นามโยธา ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลเหล่า ผมขออนุญาตน าเรียนที่
ประชุมเกี่ยวกับดวงตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล อยากให้สื่อ
ความหมายถึงต าบลเหล่าของเรา ต าบลเหล่าของเราเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ
ไทยว่าเป็นจุดศูนย์กลางของภาคอีสาน จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
ด้วยนะครับ 
 

ที่ประชุม     รับทราบ 



 

 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  

  
นายพัด เถื่อนมิ่งมาตร 
นายก อบต.เหล่า 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายพัด    
เถื่อนมิ่งมาตร นายก อบต.เหล่า ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานลอยกระทง สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม ประจ าปี 2566 ณ บึงกุยท่าน้ าวัดบ้านดอนตูม ในวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  
 

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ  

  
นายวิเชียร มุลตะกร 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรียน ประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายวิเชียร 
มุลตะกร หัวหน้าส านักปลัด 
       ตามที่กระทรวงพลังงาน ส านักงานพลังงาน จังหวัดมหาสารคาม ได้จัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครบ ๗ ปี 
โดยให้ส ารวจความต้องการในการขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ดังนี้ 
       ๑. โครงการ “ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร” โดยจะจัดหาและติดตั้งระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่    ให้เกษตรกร  
           ๑.๑  แบบรถเข็น  ไม่น้อยกว่า ๓ ครัวเรือนต่อหนึ่งเครื่อง 
           ๑.๒ แบบลากจูง   ไม่น้อยกว่า ๕ ครัวเรือนต่อหนึ่งเครื่อง 
       ๒. โครงการ “ไฟฟ้าชุมชน”  โดยจะสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนและหมู่บ้านในพ้ืนที่ห่างไกล
และขาดแคลนไฟฟ้า 
 

       ผู้ที่สนใจสามารถยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
ให้ด าเนินการตอบแบบส ารวจผ่าน QR Code หรือลิ้งด้านล่างนี้  ภายในวันที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
 

       ทั้งนี้ เป็นเพียงการส ารวจความต้องการเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่การยืนยัน
การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงานแต่อย่างใดแบบส ารวจ
โครงการไฟฟ้าเพ่ือเกษตรกร 
  

ที่ประชุม     รับทราบ 
 

นายสมบูรณ์  แก้วเก็บค า 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆหรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้เชิญครับ   
ถ้าท่ีประชุมไม่มีเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติมในวาระนี้ ขอปิดประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖6 ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา       14.20 น. 



 

 

 
 
ลงชื่อ                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นายสุภาพ  สีแก้วนิตย์) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.เหล่า ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
ลงชื่อ                             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายวีระชัย  นามโยธา) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 2 
 
ลงชื่อ                           คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
     (นายเกียรติยศ  เดยะดี) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 4 
 
ลงชื่อ                          คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
      (นายสมศรี  หลักเชียงยืน) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า หมู่ที่ 1 
 
         รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่  14   กุมภาพันธ์ 2567 
 

ลงชื่อ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสมบูรณ์ แก้วเกบ็ค า) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่า 

 


